

ด่วนมาก

ที่ วช ๐๐๐๖/ว๒๗๕๓



สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

๑๙๖ พหลโยธิน จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญส่งผู้ประสานหน่วยงานเข้าร่วมประชุมประจำปีระหว่างผู้ประสานงานระบบ NRMS
ของหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ วช. ประจำปี ๒๕๖๒

เรียน ผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการและกำหนดการประชุม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้สนับสนุนการนำระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณการวิจัยให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่เริ่มเสนอขอทุนวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัย การดำเนินงานดังกล่าว เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ มักจะประสบปัญหาความยุ่งยากในการดำเนินงานและการทำงานของระบบมากน้อยแตกต่างกันตามระดับความต้องการใช้ข้อมูล และประสบการณ์ในการใช้งานระบบ ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีข้อมูลวิจัยสะสมเพิ่มขึ้นทุกปี และปัจจุบันข้อมูลวิจัยในระบบ NRMS ได้ถูกนำไปใช้เชิงนโยบายเพื่อการบริหารงานวิจัยโดยหน่วยงานระดับนโยบายและรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการใช้งานระบบ NRMS รวมทั้งการวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขับเคลื่อนตามกลไกการดำเนินงานภายใต้การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม วช. จึงได้จัดให้มีการประชุมประจำปีระหว่างผู้ประสานงานระบบ NRMS ของหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ วช. ในระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมไมต้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและรับทราบแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณวิจัย ผลการดำเนินงาน และแผนการพัฒนาระบบ NRMS ในระยะต่อไป ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ระหว่างผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ วช. เพื่อนำไปปรับปรุงระบบ NRMS เทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังรายละเอียดโครงการและกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามารถลงทะเบียนทาง website ของระบบ NRMS <http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2193> จำนวนหน่วยงานละ ๒ คน โดยระบบลงทะเบียนออนไลน์ จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่จนถึง ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด โดย วช. จะรับผิดชอบเฉพาะค่าอาหารและค่าที่พักที่ วช. จัดให้ระหว่างการประชุมฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และ วช. ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง)

รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

กองมาตรฐานการวิจัย

โทรศัพท์ ๐-๒๕๗๙-๑๓๗๐-๙ ต่อ ๖๐๗, ๖๑๗, ๖๑๙

โทรสาร ๐-๒๕๗๙ ๒๒๘๓, ๐-๒๕๗๙-๐๕๙๓

เจ้าหน้าที่ประสานงาน : นางกนกพร เกิดเอนก และนางสาวแพรวพรรณ เตือโฮง